



จดหมายข่าว กรมป่าไม้ Royal Forest Department

ปีที่ 14 ฉบับที่ 160 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561



ต้นไม้ทรงปลูก

ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ 18 กันยายน 2514 ทรงเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ไปทอดพระเนตรการบูรณปฏิสังขรณ์หอพระไตรปิฎก ณ วัดระฆังโฆสิตาราม ซึ่งเป็นนิวาสสถานเดิมของสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พระบรมปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี โอกาสนี้ ทั้งสองพระองค์ทรงปลูก "ต้นจันทน์" ไว้เป็นที่ระลึกด้วย



สาระนั้นรู้จากกรมป่าไม้

อ่านต่อหน้า 4



ข่าวเด่นสำนักฯ ภูมิภาค

อ่านต่อหน้า 5



สาระดีๆ เพื่อโลกสีเขียว

สาระนั้นรู้จากป่าชุมชน อ่านต่อหน้า 7



รณว.ทส. ลงพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน แก้ไขปัญหาที่ดิน ป่าไม้ทั้งระบบ

ระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตัวแทนภาคประชาชนร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางการปฏิรูปการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน ทั้งการใช้ประโยชน์ที่ดินของหน่วยงานภาครัฐ และที่ดินทำกินของประชาชน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561 พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและมอบนโยบาย เพื่อปฏิรูปแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท้องที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมธาราทิพย์ ชั้น 2 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ฮ่องสอนรีสอร์ท โดยมี นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและผู้เข้าร่วมประชุม

พล.อ.สุรศักดิ์ กล่าวว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดที่มีสภาพพื้นที่เป็นป่า ประชาชนและส่วนราชการอยู่ในพื้นที่ป่า รัฐบาลจึงได้กำหนดให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นพื้นที่เร่งรัดการดำเนินงานเป็นพิเศษในเรื่องการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนตามนโยบายครั้งนี้ขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้ราษฎรและสำรวจออกแบบให้ชุมชนอาศัยและทำกินในเขตป่าได้อย่างสมดุลและเกื้อกูลกัน และเร่งดำเนินโครงการจัดที่ทำกินให้ชุมชน หรือ คทช. ส่วนการขออนุญาตใช้ที่ดินป่าไม้เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมสถานที่ราชการ ซึ่งมีโครงการที่จะขอใหม่ จำนวน 1,117 โครงการ โครงการที่ดำเนินการไปก่อนยังไม่ได้ขออนุญาต จำนวน 1,368 โครงการ โครงการที่สร้างมาก่อนแต่ยังไม่ได้ขออนุญาตซ่อมแซม จำนวน 445 โครงการ และอยู่ระหว่างขอใช้พื้นที่ จำนวน 3 โครงการ ซึ่งจะมีการมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พิจารณาตัดสินใจ เพื่อจะทำให้การดำเนินการรวดเร็วขึ้น โดยอาจจะต้องมีการปรับ

★ อ่านต่อหน้า 6

กรมป่าไม้ เร่งรณรงค์ปลูกคควันพิษจากไฟฟ้า

พร้อมจับมือจิตอาสาตรวจเข้มจุด 'ฮอตสปอต' โดยเฉพาะในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ และตั้งธนาคารกิ่งไม้เพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงในป่า

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา กรมป่าไม้ ร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ปลอดภัยจากไฟป่า ประจำปี 2561 ขึ้น ภายใต้แนวคิด "ไทยนิยม สู้ไฟ ปลอดภัยวันไฟ ยั่งยืน" ณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดงานและลงพื้นที่ในการติดตามการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาหมอกควันของกรมป่าไม้ โดย พลเอก สุรศักดิ์ กล่าวว่า จากการติดตามสถานการณ์หมอกควันไฟป่าในช่วงฤดูแล้ง ตั้งแต่เดือน ธ.ค.-เม.ย. ของทุกปี พบปัญหาหมอกควันไฟป่า มีอัตราของฝุ่นละอองเพิ่มสูงขึ้น

แต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์ไฟป่าน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆ คาดว่าภายใน 3-5 ปี การเกิดไฟป่าจะลดลง ทั้งนี้ ภายในงานยังมีการแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการป้องกันไฟป่า พิธีมอบอุปกรณ์เพื่อใช้ดับไฟป่าและมอบเงินสนับสนุนให้แก่ผู้แทนเครือข่ายฯ พร้อมปล่อยขบวนเครือข่ายป้องกันไฟป่าและกำลังเจ้าหน้าที่และขบวนรถยุทธการดับไฟป่าเนื่องในวันรณรงค์ให้ปลอดภัยจากไฟป่า



ด้านนายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า ทส.ได้กำหนดยุทธศาสตร์ และมาตรการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า

★ อ่านต่อหน้า 6

ที่ปรึกษา

สุกฤษลักขณ์ ธีววรรณ
รักษาราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้

จเรศักดิ์ นันตะวงษ์
จกคล้าย วรพงศธร
อรรถพล เจริญชันษา
รองอธิบดีกรมป่าไม้

บรรณาธิการ

ณอม โอบนดิษฐ์
ผอ.สำนักบริหารกลาง

กองบรรณาธิการ

จิรภา จิตคงสง
โอภาส พันธุ์ทอง
สุกัลยา ไตสินธุ์
ปรเมษฐ มัญญา
ธวัชชีนา สาตรักษ์
ชวันธร ศรีอรุณนิรันดร์
ปิยวรรณ วิฑูรานิช
สุรชาติ บุญชูวงศ์
รัตสุดา วงศ์แสน
รุจิวรรณ จักกะพาก
โรจนา บัวทอง
สมศักดิ์ โรจน์เอกจิตต์
อชิรญาณ์ หามนตรี
วัชระ เกษร
วริษา ชัยสุขสันต์
ธีรพล ชำนาญพล
วิศวัชร รัตนไตร
สุรกิจ โมบัณฑิตชู
สิริวรรณ ศรีสุวรรณ
กิริติกร สุทธิวงศ์
ณัฐพร นันทิวัดมน



บก. แกลง

สวัสดีครับคุณผู้อ่านทุกท่าน ช่วงนี้บ้านเราก็ก้าวเข้าสู่ฤดูร้อนกันแล้ว โดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 ว่า ประเทศไทยได้สิ้นสุดฤดูหนาวและเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนแล้วอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 3 มีนาคมที่ผ่านมา... แต่เอาเข้าจริงๆ แล้ว ประเทศไทยของเราเริ่มมีอากาศร้อนมาก่อนหน้านี้แล้วนับเดือน ความแห้งแล้งเข้าครอบคลุมพื้นที่โดยส่วนใหญ่ของประเทศทำให้สภาพป่าแห้งแล้ง ต้นไม้ทิ้งใบ ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าและปัญหาหมอกควัน ในขณะที่แอปพลิเคชัน Air Quality ซึ่งรายงานคุณภาพอากาศทั่วโลก เผยแพร่ข้อมูล 10 ประเทศทั่วโลก ที่มีค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน โดยที่จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทยเรามีค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน ติด 1 ใน 10 ของโลก นับเป็นปัญหาที่ทุกฝ่ายต้องเร่งหาทางแก้ไข

ในส่วนของกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ตระหนักต่อปัญหาไฟป่าและหมอกควันเป็นอย่างดี จึงจัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควันขึ้น เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ณ อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วน ทั้งส่วนราชการ เอกชน องค์กร ตลอดจนประชาชน นักเรียน นักศึกษา ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ รวมถึงให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวในทุกมิติ ทั้งป้องกันเหตุ แจ้งเหตุ และระงับเหตุ เท่าที่จะสามารถทำได้

ครับ หากพบเห็นเหตุการณ์การบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า ไฟป่า หรือการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสิ่งแวดล้อม Green Call 1310 กด 3 ทาง E-Mail ที่ greenall1310@mnre.mail.go.th ทางโทรสาร (Fax) ที่เบอร์ 0 2265 6222 ทาง SMS ที่หมายเลขโทรศัพท์ 08 1890 4464 / 08 1890 9361 / 08 9203 1266 และทางระบบวิทยุสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (eQSO) และแอปพลิเคชัน พิทักษ์ไพร โดยกรมป่าไม้จะได้เร่งจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบและแก้ไขปัญหา ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นอีกครับ

มหัศจรรย์.. พรรณไม้ สูดยอดต้นไม้ใหญ่ของเมืองไทย



โกงกางใบเล็ก ต้นใหญ่

แนวป่าชายเลน อันเขียวชอุ่มของเขตพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง (ศูนย์วิจัยป่าชายเลนระนอง) คืออาณาจักรของป่าโกงกาง และเป็นที่อยู่ของต้นโกงกางใบเล็กที่ว่ากันว่า ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีอายุกว่า 200 ปี และมีเส้นรอบวงกว่า 2 เมตร

60 ป่าชุมชน... ต้องห้ามพลาด

Community forest... must go destination

ตอน ไปรู้จัก 60 ป่าชุมชนแต่ละแห่งดีกว่า



ครับ เราพูดถึงการท่องเที่ยวในป่าชุมชนกันไปแล้วครับว่าต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง ข้อควรระวัง การท่องเที่ยวเพิ่มประสบการณ์มือไม้บ้าง' ต่อไปเราจะพาไปรู้จักกับป่าชุมชนแต่ละแห่งกันครับ ไปดูกันว่า 60 ป่าชุมชน...ต้องห้ามพลาด นั้นอยู่ที่ไหนกันบ้าง มือไม้สั่นใจให้ท่องเที่ยวให้ค้นหา



ถนนดินแดงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

ป่าชุมชนภาคเหนือ...ต้องห้ามพลาด

ในภาคเหนือมีป่าชุมชน... ต้องห้ามพลาดทั้งหมด 18 แห่ง ใน 10 จังหวัด คือ แม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง ตาก น่าน แพร่ เพชรบูรณ์ และพิจิตร

ป่าชุมชนภาคกลาง...ต้องห้ามพลาด

ในภาคกลางมีป่าชุมชน... ต้องห้ามพลาดทั้งหมด 15 แห่ง ใน 10 จังหวัด คือ นครสวรรค์ ชัยนาท สุพรรณบุรี สระบุรี ลพบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี ชลบุรี จันทบุรี และระยอง



เขาเด่นเพชรบุรี



ป่าชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ...ต้องห้ามพลาด

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีป่าชุมชน... ต้องห้ามพลาดทั้งหมด 13 แห่ง ใน 9 จังหวัด คือ อุตรดิตถ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม สกลนคร มุกดาหาร ยโสธร อุบลราชธานี และศรีสะเกษ

ป่าชุมชนภาคใต้...ต้องห้ามพลาด

ในภาคใต้มีป่าชุมชน... ต้องห้ามพลาดทั้งหมด 14 แห่ง ใน 10 จังหวัด คือ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา พังงา กระบี่ ตรัง สตูล และนราธิวาส



จังหวัดมอญ ตรัง

ครับ แต่ละจังหวัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวทั้งนั้นเลยครับ หากคุณผู้อ่านเดินทางไปเที่ยวจังหวัดต่างๆ เหล่านี้ ลองหาเวลาเข้าไปท่องเที่ยวป่าชุมชน ในจังหวัดนั้นๆ บ้าง หรือจะมุ่งไปเที่ยวไปสัมผัสกับธรรมชาติ ความงดงามของป่าชุมชน วิถีชีวิตแบบท้องถิ่นได้ครับ เพราะแต่ละแห่งล้วนมีจุดที่น่าสนใจต่างกัน และที่สำคัญ คุณยังจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกันรักษาพื้นที่ป่าไม้ของประเทศให้คงอยู่ด้วยการส่งเสริมให้ชุมชน ผู้คนที่อาศัยโดยรอบป่า ได้มีแรงกายแรงใจ และทุนทรัพย์ในการทำหน้าที่ดูแลรักษาผืนป่าที่พวกเขารักและหวงแหนให้คงอยู่ตลอดไป

ฉบับหน้าเราจะพาไปเที่ยวไปทำความรู้จักป่าชุมชนแต่ละแห่งกันครับ ไปดูว่าในป่าชุมชนแต่ละที่แต่ละแห่งนั้นอยู่ที่ไหนกันบ้างและมีจุดเด่นที่น่าสนใจอะไรบ้างครับ

มาเพิ่ม สี ส้ม ข ให้จานอาหารกันเถอะ

การเพิ่มสีส้มให้จานอาหารด้วยผักและผลไม้ ไม่ได้ทำให้อาหารมีสีสันดูน่าทานมากขึ้นเท่านั้น แต่มันยังให้สารกระตุ้นอนุมูลอิสระ วิตามิน และแร่ธาตุอื่นๆ ที่ดีต่อสุขภาพ เพราะมนุษย์เราต้องได้รับสารอาหารต่างๆ จากอาหารที่หลากหลาย ดังนั้น การรับประทานพืชผักและผลไม้ที่มีสีส้มต่างกัน จึงเป็นหนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุดที่เราจะได้รับสารอาหารที่หลากหลายอย่างเต็มที่ ง่ายๆ ลองสำรวจมื้ออาหารของเราว่าต้องมีสีส้มอย่างน้อย 3 เวดสี ขึ้นไป

มาดูกันว่า พืช ผัก ผลไม้ ใดบ้างที่เราควรสรรหามารับประทาน เพราะนอกจากจะทำให้จานอาหารมีสีส้มสวยงามแล้ว ยังอร่อยและมีประโยชน์ครบถ้วนอีกด้วย

สีแดง : บีทรูท



มีสีแดงเข้ม ช่วยบำรุงหัวใจ สายตา เสริมภูมิคุ้มกัน และลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งได้ โดยสีแดงของบีทรูทเกิดจากสารที่เรียกว่า เบต้าไวยานิน ที่มีส่วนช่วยในการต้านมะเร็ง นอกจากนี้ยังช่วยลดระดับความดันเลือด และสารมารดาบยังภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ โดยการทำให้เลือดไหลเวียนไปยังสมองได้ดีขึ้น

สีเขียว : ผักโขม



ให้สารอาหารและแร่ธาตุหลายชนิด ทั้งแคลเซียม แมกนีเซียม วิตามินเอ วิตามินเค วิตามินซี กรดโฟเลต แคโรทีน ธาตุเหล็ก สังกะสี โปแตสเซียม และไฟเบอร์ นอกจากนี้ยังเต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยป้องกันโรคมะเร็ง โดยเฉพาะมะเร็งเต้านมและมะเร็งปอด

สีส้ม : มันเทศ



สีส้มของผักและผลไม้มาจากสารเบต้าแคโรทีน เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่จะเปลี่ยนไปเป็นวิตามินเอในร่างกาย ช่วยปกป้องผิวหนังจากรังสียูวี ช่วยถนอมสายตา มันเทศยังให้ไฟเบอร์ซึ่งช่วยเรื่องความดันโลหิต รวมถึงวิตามินซีที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน แถมยังมีไฟเบอร์ที่ช่วยในการขับถ่าย ป้องกันอาการท้องผูกและความเสี่ยงของมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วย

สีม่วง : องุ่น



วิตามินต่างๆ ที่พบในองุ่นมีหลายชนิด ทั้งวิตามินเอ บี 1 บี 2 และเกลือแร่ต่างๆ ซึ่งช่วยกระตุ้นให้ร่างกายสดชื่นได้เร็วขึ้น ช่วยเร่งการเผาผลาญในร่างกาย และกระตุ้นให้ตับทำหน้าที่ฟอกเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สีเหลือง : สับปะรด



ให้สารเบต้าแคโรทีน ฟลาโวนอยด์ ช่วยรักษาสุขภาพของหัวใจ หลอดเลือด ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย บำรุงสายตา นอกจากนี้ยังช่วยลดอาการอักเสบของแผลอีกด้วย ขณะเดียวกัน สับปะรดยังมีไฟเบอร์ช่วยลดคอเลสเตอรอล ควบคุมน้ำตาลในเลือดและช่วยลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งด้วย

สีน้ำเงิน : บลูเบอร์รี่



มีสารแอนโทไซยานิน ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็ง และการเสื่อมของร่างกาย อุดมไปด้วยวิตามินซี และ อี ทั้งยังมีสารต้านอนุมูลอิสระในระดับที่สูงมาก ช่วยชะลอความแก่ บำรุงหัวใจและร่างกาย ช่วยให้ความจำดีขึ้น โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ

สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงใหม่)



20 กุมภาพันธ์ 2561
เจ้าหน้าที่หน่วย พย 6 (ออย) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อ.จุน เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ร่วมกัน ตรวจยึดพื้นที่ป่าถูกบุกรุก เนื้อที่ 3-1-20 ไร่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ลอยไร่ ป่าสักกลอ และ ป่าน้ำพุง ม.6 ต.หงส์หิน อ.จุน จ.พะเยา ค่าเสียหายอยู่ระหว่างการ ดำเนินการของรัฐ โดยไม่พบตัวผู้กระทำความผิด

สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)



1 มีนาคม 2561
นายจิระ ทรงพุดิ ผอ.ส่วนจัดการ ป่าชุมชน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงาน สืบดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี 2561 และร่วมเวียนเทียนรอบพระ อุโบสถ ณ วัดมณีบรรพตวรวิหาร อ.เมือง จ.ตาก

สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาครสวรงค์



27 กุมภาพันธ์ 2561
หัวหน้าโครงการพื้นที่ต้นแบบ บูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนา พื้นที่ ให้การต้อนรับนางพิมพ์วิ วัฒนวารงกูร อธิบดีกรมส่งเสริม วัฒนธรรม และร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม ท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ “รุกขมรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี” ณ ต้นเชียง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก



22 กุมภาพันธ์ 2561
สำนักฯ 4 สาขาพิษณุโลก จัด โครงการฝึกอบรม “เยาวชนนัก อนุรักษ์” ประจำปี 2561 ณ ศูนย์ การเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จ.พิษณุโลก โดยมีเยาวชนระดับมัธยมปลาย โรงเรียน ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาาคม จำนวน 53 คน เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อปลูกจิต สำนึกในการรักสิ่งแวดล้อม

สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)



28 กุมภาพันธ์ 2561
นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล ผอ.สำนักฯ ร่วมกิจกรรม “สระบุรี เมืองสมุนไพร ภูมิพรรณไพร 4.0” โครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร โดย ให้ความรู้ด้านประวัติแพทย์แผนไทย ความเป็นมาของสมุนไพรไทย การสัมมนาเชิงวิชาการด้านสมุนไพร ฯลฯ ณ ห้างโรบินสัน สระบุรี

สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)



23 กุมภาพันธ์ 2561
สำนักฯ 6 (อุดรธานี) ร่วมกับ เทศบาลตำบลเขาแก้ว จัดกิจกรรม “วันณรงค์ให้ปลอดควันพิษจาก ไฟป่า 24 กุมภาพันธ์” ณ โรงเรียน บ้านตาต้อ อ.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.อุดรธานี ทั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ให้ประชาชนลดการเผาป่า พื้นที่เกษตรกรรม เพื่อลดปัญหา หมอกควันและไฟป่า

สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)



20 กุมภาพันธ์ 2561
สำนักฯ 13 (สงขลา) จัดโครงการ ฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ ป่า (รสป.) ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์การศึกษาอนุรักษณ์และการ ศึกษาตามอัธยาศัย ต.ท่าประดู่ อ.นาทวี จ.สงขลา โดยมีราษฎรที่ อาศัยอยู่โดยรอบและใกล้เคียงพื้นที่ป่าชุมชนป่าทุ่งหัวเมือง จำนวน 100 คน เข้ารับการฝึกอบรม

สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาธารีวาส



28 กุมภาพันธ์ 2561
เจ้าหน้าที่หน่วยฯ ยล.4 (บ่อน้ำร้อน จันทรัตน์) ร่วมกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเทศบาลตำบลธาร น้ำทิพย์ ออกโครงการศูนย์ดำรง ธรรมอำเภออัยมเคื่อนที่ ประจำ เดือนกุมภาพันธ์ ณ บ้านอัยเยอร์ เบอร์จิง ต.ธารน้ำทิพย์ จ.นราธิวาส โดยได้นำกล้าไม้ไปแจกจ่ายให้กับ ราษฎรที่มาร่วมกิจกรรม

รวมทส. ลงพื้นที่ ★ ต่อจากหน้า 1

แก้ไขมติคณะรัฐมนตรี

การประชุมมีการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นเชิงปฏิบัติการ เพื่อปฏิรูปแก้ไขปัญหาค้นคว้า ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กำกับดูแล โดยแบ่งออกเป็น 4 เรื่อง ได้แก่ กลุ่มที่ 1 การเร่งรัดโครงการ คทช. ที่ค้างอยู่ (รวมการสำรวจที่ตกหล่น) เป็นกรณีพิเศษ การพิจารณานำแนวทางการดำเนินงานของกลุ่มที่ 2 และ 4 ให้บรรจุเป็นวาระพิจารณาของ คทช. ก่อนนำเสนอ ครม. ต่อไป กลุ่มที่ 2 การขออนุญาตใช้ที่ดินป่าไม้ เพื่อปรับปรุง ก่อสร้างโรงเรียน / สถานพยาบาล / ขยายแนวเขตไฟฟ้า / สร้างอ่างเก็บน้ำ / สร้างถนน / ขยายสนามบิน / และศึกษาระบบการขนส่งทางราง การมอบอำนาจให้จังหวัดขออนุญาตให้ส่วนราชการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน / การก่อสร้างในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตแล้วในกรณีที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะพื้นที่ แผนงานการพัฒนาแหล่งน้ำของกรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กลุ่มที่ 3 การสำรวจออกแบบเพื่ออนุญาตให้ชุมชนสามารถอาศัยอยู่และทำกินในป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 3, 4, 5 (หลังวันที่ 30 มิถุนายน 2541) และอยู่กินในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 3, 2 ตามหลักการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ได้อย่างสมดุลและเกื้อกูลกัน การขอแต่งตั้ง “พนักงาน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่รังวัด” (ชั่วคราว) เพื่อช่วยงานเจ้าหน้าที่ป่าไม้ การอนุญาตเก็บ “บุก” ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และกลุ่มที่ 4 การสำรวจออกแบบเพื่ออนุญาตให้ชุมชน ได้รับการผ่อนผันตามคำสั่ง คสช. ที่ 66/2557 ได้อยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า) ได้อย่างสมดุลและเกื้อกูลกัน ในเรื่องการขออนุญาตปรับปรุงเส้นทางห้วยต้นนุ่น การขออนุญาตก่อสร้างโรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า และการพิจารณาอนุญาตเก็บบุกในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

กรมป่าไม้ เร่งรณรงค์ ★ ต่อจากหน้า 1

เชิงรุก อาทิ ยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ ยุทธศาสตร์การจัดการเชื้อเพลิง ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่า พร้อมนำเทคโนโลยี 4.0 มาประยุกต์ใช้ในการป้องกันและควบคุมไฟป่า โดยกรมป่าไม้ได้นำโปรแกรม

Google Earth ในการติดตามเฝ้าระวังจุดเสี่ยงระบบ GPS เพื่อชี้เป้าและนำทางในการเข้าปฏิบัติการในพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีการจัดทำโครงการ “ธนาคารกิ่งไม้ใบไม้” โดยการนำกิ่งไม้ใบไม้ หรือเศษวัชพืช นำมาทำปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยหมัก เพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิง

นายอรรถพล ยังได้ขอความร่วมมือจากประชาชนทั้งในพื้นที่ตลอดจนผู้ที่สัญจร

ไปมาในเขตป่าในพื้นที่เสี่ยงภัย โดยเฉพาะ 9 จังหวัดทางภาคเหนือ ให้ช่วยกันเฝ้าระวังการเกิดไฟป่า งดการเผาในพื้นที่ป่า พื้นที่โล่ง และพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อลดความรุนแรงและแก้ไขปัญหาไฟป่าและวิกฤติหมอกควันให้ประสบผลสำเร็จ โดยหากพบเห็นเหตุไฟป่าสามารถแจ้งจุดเกิดเหตุกับเจ้าหน้าที่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทางสายด่วน 1362

แม่ปู้รูกา **ไผ่ชางนวล**

ชื่อวงศ์ GRAMINEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ *Dandrocalthamus membranaceus* Munro
ชื่อพื้นเมือง ไผ่ชาง ไม้ชาง ไผ่ไล่ล่อ (น่าน) ไผ่นวล ไม้ฉนวน (กาญจนบุรี)



ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ลำต้น ขนาดปานกลางถึงขนาดใหญ่ ไม่ตรง สูง 20 – 22 เมตร ถ้ามีการแตกกิ่งก็จะแตกกิ่งเดี่ยว กิ่งตามข้อตอนบน ๆ จะเล็กและห้อยลง มีใบมาก

ใบ อยู่ตามกิ่งเรียวยาวเล็ก โคนกลม ก้านสั้น และบิดน้อย ๆ ปลายใบเรียวยาวแหลม ช้างบนมีขน และที่เส้นกลางใบของท้องใบก็มีขน และขอบใบสาก มีคม



กาบหุ้มลำ เกี้ยงหรือมีขนแข็งสีน้ำตาลเข้ม ช้างนอกกาบหุ้มลำจะยาวกว่าปล้อง หลังกาบอาจจะไม่มีขน ครีบกาบปลายมีขนยาวออกไป กระจังกาบจะยาว ประมาณ 1 เซนติเมตร มีขนข้างในและมีหยักห่าง ๆ ใบยอดกาบ ยาว แฉก กอพับ มีขนสีน้ำตาลทั้งสองข้าง โดยเฉพาะที่โคนด้านใน ใบยอดกาบจะเรียวยาวแหลมเล็กลงไปปลาย

กาบใบ เป็นสันแนวยาวโคนพองและหยัก กระจังกาบยาวเป็นเคียวมีขนสีม่วง ตอนอ่อน ๆ จะมีขนสีขาวมาก



การขยายพันธุ์

ใช้เหง้าไปชำปลูกลง โดยเป็นเหง้าที่มีอายุ 1 – 2 ปี หรือการใช้ลำไปชำ หรือใช้เมล็ดจากขุ่ยไปเพาะเอากล้าปลูกลงก็ได้

การปลูก

มีการเจริญเติบโตในดินที่อุดมสมบูรณ์และมีการระบายน้ำได้ดีโดยเฉพาะดินตามลาดชันไปทางด้านเหนือและทิศตะวันออก ช่วงที่เหมาะสมต่อการปลูกคือ ช่วงต้นฤดูฝน การเตรียมพื้นที่ ทำการแผ้วถางพื้นที่ เก็บบริบ รวมกองสุมและกำจัดวัชพืชหากจะไถพรวน ก็ควรไถพรวนไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ตากดินไว้ 10-15 วัน จึงไถพรวนและย่อยดินเหล่านั้นอีกครั้งหนึ่ง จึงจะขุดหลุมและปลูกต่อไป

การนำไปใช้ประโยชน์

ใช้ในงานก่อสร้าง งานจักสาน ทำแผ่นไม้ไผ่อัด แผ่นสานไม้ไผ่ ไม้ปาร์เก้ ไม้ไผ่ เฟอร์นิเจอร์ จนกระทั่งการตัดหน่อเพื่อใช้เป็นอาหาร ในการตัดหน่อนิยมตัดหน่อใต้ดินเพราะมีรสหวาน หน่อที่โผล่พ้นขึ้นมาเหนือดินจะมีรสค่อนข้างขม จึงนิยมนำมาแปรรูปเสียก่อนจึงจะนำมาประกอบอาหาร เช่น ทำหน่อไม้ดอง หรือหน่อไม้อัดปิ้ง เป็นต้น

ข้อมูลและภาพ : คู่มือศึกษาพรรณไม้ เพื่อสร้างธนาคารอาหารชุมชน (Food Bank) สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้



นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวีวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางเข้ารับตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวีวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางเข้ารับตำแหน่งรักษาราชการแทน อธิบดีกรมป่าไม้ ในโอกาสนี้ ได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมป่าไม้ โดยได้บูชาพระพุทธรูปไตรสรณวรณานุสรณ์ บูชาท้าวมหาพรหมกรมป่าไม้ และวางพวงมาลัยเพื่อถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อจากนั้นได้เดินทางไปเคารพอนุสาวรีย์วีรชนป่าไม้ โดยมี นายจรศักดิ์ นันทวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ นางอำนวยการ ชลดำรงคกุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานกรมป่าไม้ ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดี



กรมป่าไม้ จัดประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมและพัฒนางานรุกขกรรม เพื่อให้งานดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในเมืองเป็นไปตามหลักวิชาการและเกิดความสวยงามร่มรื่น

เมื่อวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 นายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธาน การประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมและการพัฒนางานรุกขกรรม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมมคมกฤสมกรมป่าไม้ โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานรุกขกร และผู้ใช้ประโยชน์รุกขกร ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีบทบาทเรื่องป่าไม้ในเมืองและรุกขกร จำนวน 17 หน่วยงาน ร่วม 85 คน เข้าร่วมประชุม

โดยการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมร่วมกันของทุกภาคส่วนที่มีบทบาทในการดูแลต้นไม้ในเมือง ให้มีความเข้าใจเรื่องแนวทางการส่งเสริมและพัฒนางานรุกขกรรมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทำให้เกิดสำนึกรักต้นไม้ร่วมกันจากทุกภาคส่วนเกิดความเข้าใจร่วมกัน อีกทั้งยังได้มีความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตในการรวบรวมองค์ความรู้/วิชาการ/ประสบการณ์ และการพัฒนาหลักสูตรรุกขกรให้เป็นหลักสูตรหลักของชาติเพื่อพัฒนาต่อไป มติที่ประชุมได้กำหนดให้มีการจัดตั้งสมาคมวิชาชีพรุกขกร ซึ่งจะได้มีการประชุมเพื่อหารือในเรื่องนี้ต่อไป



กรมป่าไม้ ร่วมกับ บก.ปทส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แถลงข่าวการจับกุมผู้กระทำความผิดคดีลักลอบตัดไม้พะยุง

เมื่อวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 พลตำรวจเอก ศรีวิรัตน์ รังสิพรหมณกุล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) นายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุม ไฟป่า กรมป่าไม้ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบพื้นที่และอาคาร รั้งเย็น ริสอร์ท อ.ด่านซ้าย พื้นที่และอาคาร ภูเรือโนทยาน อ.ภูเรือ พื้นที่และอาคาร ขาใต้เดอเลย, โรงงานผลิตไวน์, ไร่ถุ้ง อ.ภูเรือ และตรวจสอบการครอบครองที่ดินในพื้นที่ของ บริษัท ซี พี เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด อ.ภูเรือ จ.เลย

จากการตรวจสอบที่ดิน 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นพื้นที่รั้งเย็นริสอร์ท 19 ไร่ มีโฉนดแต่ต้องตรวจสอบรายละเอียดอีกรอบ อีกส่วนคือที่ดินซึ่ง บริษัท ซี พี เค อินเตอร์เนชั่นแนล ครอบครองพื้นที่ 6,000 ไร่ เดิมมีเอกสารสิทธิเป็น น.ส.3 ก. แต่ถูกเพิกถอนตั้งแต่ปี 2546 ต่อมามีการนำใบขอออกโฉนด ซึ่งอาจเป็นการออกโฉนดน่าจะไม่ต้อง เพราะถือว่าที่ดินยังเป็นที่ดินของรัฐแต่เดิม ซึ่งจะต้องเข้าดำเนินคดีข้อหาบุกรุกพื้นที่ป่า โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้ตั้งคณะกรรมการร่วม 5 ฝ่าย ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน กรมป่าไม้ ฝ่ายปกครอง ทหาร และตำรวจขึ้นมาทำงานร่วมกัน